

Số: 09 /CT-UBND

Phúc Thọ, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**CHỈ THỊ**  
**về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19**  
**trên địa bàn huyện Phúc Thọ**

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh và kịp thời ứng phó với dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

1. Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 Thành phố; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện.

2. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn huyện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với các huyện, với các tỉnh, thành trong cả nước. Các công ty, xí nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, khử khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Ủy ban nhân dân huyện huyện yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Biện pháp “cách ly” lúc này sẽ có tác dụng rất lớn, có tính chất quyết định đến việc ngăn chặn, không

cho dịch lây lan ra cộng đồng. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân tự giác rà soát mọi hoạt động của cá nhân, người thân trong gia đình, hàng xóm, bạn bè có liên quan đến bất cứ mối liên hệ nào tới “ổ dịch” bệnh viện Bạch Mai hoặc người đi từ các vùng dịch từ các nước về thì ngay lập tức phải cách ly tại nhà và khẩn trương khai báo y tế tự nguyện, thông tin ngay để được lấy mẫu xét nghiệm. Mọi người cùng tham có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

3. Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; các trường hợp khác phải có văn bản của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Trung ương và Thành phố mới đến làm việc tại cơ quan. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan, đơn vị làm việc; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại cơ sở.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh trừ các trường hợp sau: chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau, hoa quả, đồ khô); các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa quả, trái cây; cơ sở lưu trú du lịch; chuỗi kinh doanh nông sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ bưu điện; dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử; dịch vụ viễn thông truyền hình; dịch vụ bảo vệ; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga khí đốt; dịch vụ tang lễ, nghĩa trang, hỏa táng, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội. Khi giao dịch trong các loại hình kinh doanh dịch vụ trên cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, công trường xây dựng tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nghỉ tại nhà, nơi cư trú, tại nhà máy, công trường xây dựng (nếu có), trừ các trường hợp: sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu như: sản xuất, sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm, hoa quả, dược phẩm, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh, an ninh quốc phòng; dịch vụ cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, các nhà máy cung cấp nước sạch, các xưởng may sản xuất khẩu trang y tế, nhà máy sản xuất nước đóng chai, nước trái cây. Các nhà máy, xí nghiệp, công ty đang phải sản xuất các đơn hàng phải trả theo hợp đồng đã ký trước ngày 15/4/2020. Các trường hợp được tổ chức sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy, xí nghiệp, công trường nêu trên phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt về bảo hộ lao động, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời áp dụng các giải pháp phòng

chống dịch tại cơ sở, và đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh này phải chủ động yêu cầu bắt buộc các nhân viên, công nhân có liên quan đến yếu tố tiếp xúc đến thăm, khám chữa bệnh hoặc tiếp xúc với người thân, bạn bè đã đến hoặc làm việc tại bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 10 - 28/3/2020 thì đều phải cách ly, cho lấy mẫu xét nghiệm.

4. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; đeo khẩu trang, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng. Khi tập trung dưới 20 người phải tiến hành khử khuẩn vệ sinh y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung quyết liệt, cương quyết, dồn mọi nguồn lực, bằng mọi biện pháp xử lý triệt để “ô dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai; tranh thủ từng giờ, từng phút để áp dụng các biện pháp cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người có giao dịch với người bệnh nội trú, chăm sóc người nhà điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, lập tức cách ly y tế tại nhà; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ô dịch” này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020; giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình, từng cá nhân.

- Tổ chức các trạm di động để xét nghiệm nhanh cho người dân đã từng đến thăm người nhà hoặc điều trị, đặc biệt người dân có tiếp xúc các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai hoặc có yếu tố đi từ các vùng dịch về huyện kể từ ngày 10/3/2020 đến 28/3/2020 phải tự cách ly và thông báo để lấy mẫu xét nghiệm.

- Thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-UBND, 02/CĐ-UBND và 03/CĐ/UBND của Chủ tịch UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Bệnh viện đa khoa huyện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ việc tiếp nhận bệnh nhân, không để lọt bất cứ một cá nhân nào lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện.

6. Công an huyện tăng cường chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện; trực 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống đột xuất xảy ra. Phối hợp Trung tâm Y tế thực hiện các biện pháp xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn

huyện; kiểm soát người dân thực hiện cách ly theo quy định. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai các giải pháp kiểm tra cách ly toàn xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn (Thành phần gồm công an chính quy (tổ trưởng), công an viên, xã đội, dân quân tự vệ,...).

7. Ban chỉ huy Quân sự huyện: phối hợp lực lượng y tế đảm bảo quản lý cách ly tập trung trên địa bàn huyện, tác các trường hợp mới cách ly và đang cách ly; thực hiện giãn mật độ cách ly phù hợp; không để lây chéo trong khu vực cách ly.

8. Phòng Kinh tế, UBND các xã, thị trấn bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân; chỉ đạo duy trì sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, các hoạt động phục vụ chăn nuôi đàn gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản; đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch; đeo khẩu trang, đảm bảo cự ly tối thiểu 2m những người tham gia sản xuất.

9. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân; kịp thời thông tin chính xác tình hình trên địa bàn huyện không gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

10. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu.

11. Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội: Đảm bảo an sinh xã hội đối với đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động mất việc làm không có bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đảm bảo chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

12. Phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: Chỉ đạo tạm dừng tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn huyện; chỉ đạo đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

13. UBND các xã, thị trấn: Chịu trách nhiệm toàn bộ việc tổ chức thực hiện các ly xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo đội phản ứng nhanh trực 24/24/7 để tiếp nhận thông tin của người dân về các dấu hiệu nghi ngờ của người bệnh. Tuyên truyền để nhân dân yên tâm, tin tưởng hoạt động, phòng, chống dịch của Chính phủ, của Thành phố, của Huyện. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương cử cán bộ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ cách ly; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn (đảm bảo an toàn khi tuần tra, giám sát).

- Thành lập các chốt kiểm soát y tế tại các thôn, tổ dân phố, các chợ dân sinh trên địa bàn (Thành phần: đại diện chi bộ, thôn, tổ dân phố, Hội Cựu chiến binh, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Hội LHPN,...).

- Đảm bảo 4 tại chỗ hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trên địa bàn.

- Thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; khẩn trương rà soát các trường hợp đi về từ vùng dịch, người tiếp xúc với người bệnh (F1,F2,F3) và những trường hợp liên quan khác để thực hiện cách ly y tế.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm trợ cấp xã hội cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có công, không được để bất cứ người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm và tổ chức trả lương hưu qua thẻ ATM, qua Bru điện hoặc tại nhà.

14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly để phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND thành phố Hà Nội (để
- Sở y tế thành phố Hà Nội báo
- Thường trực Huyện ủy; cáo)
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- UB MTTQ, các tổ chức CT-XH;
- Các phòng, ban, ngành chức năng;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu

CHỦ TỊCH 



Nguyễn Trung Tuấn

11

